



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สาม

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สาม โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มาพิจารณาต่อในวันนี้ (๑๘ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ ดังนี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จบในมาตรา ๑๖ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้สั่งพักการประชุมในเวลา ๐๐.๓๕ นาฬิกา เพื่อพิจารณาต่อ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวสรุปเวลาตามที่ข้อตกลงระหว่างวิปฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งฝ่ายค้าน เหลือเวลาในการอภิปราย ๑๑ ชั่วโมง โดยคาดว่าจะวันนี้จะพิจารณาได้เสร็จก่อน เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่รักษาเวลา ถ้อยทีถ้อยอาศัย และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมซึ่งมีการพิจารณาโดยเริ่มในมาตรา ๑๗

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในกำกับ

มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอปรับลด งบประมาณลง เนื่องจากมีการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองปัญหาของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ ตลอดจนการจัดหาน้ำให้กับประชาชน เพราะประชาชนไม่มีน้ำ ใช้ทุกหน้าแล้ง การออกเอกสารสิทธิ์ หรือโฉนดชุมชนให้กับประชาชน เพื่อจะได้มีที่ดินทำกินต่อไป ทั้งนี้พบว่า ยังไม่มีการบรรจุแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM ๒.๕ ในแผนการของงบประมาณ จึงขอตัดลด งบประมาณลง เนื่องจากมีการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่มีการใช้งบประมาณเพื่อสร้างพื้นที่ป่าไม้ให้เพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นควันยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในกระทรวง ไม่มีแผน ขับเคลื่อนการสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมอากาศสะอาด ปัญหาด้านมลพิษ ปัญหามอกควันข้ามแดน

ปัญหาด้านไฟฟ้า มีการจัดงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ไม่สามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า มีการจัดทำแผนที่ไม่ตอบสนองกับปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สังคมเผชิญอยู่ จึงขอปรับลดงบประมาณ พร้อมทั้งขอปรับลดงบประมาณในส่วนของการสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงเวลานี้ งบประมาณที่ใช้ในการศึกษาดูงานถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่ากับการไปดูงานต่างประเทศ ทั้งนี้ขอจะให้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาต่อยอดและพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในการจัดสรรพื้นที่ จัดสรรที่ป่าเสื่อมโทรมให้ประชาชนสามารถเข้าไปอาศัยและทำกินได้ เพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด พร้อมทั้งขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการปัญหาช้างป่า ปัญหาเรื่องชายฝั่งทางทะเล เพราะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งประเทศ ดิน น้ำ ป่า เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประชาชนในประเทศในการอยู่อาศัย ทำกิน และดำรงชีวิต จึงจำเป็นต้องจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และควรให้ความสำคัญกับการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายกั้นน้ำ เพื่อจัดสรรน้ำให้กับเกษตรกร ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กรมป่าไม้เพียงพอ และมีแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวเขตป่าไม้ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งอย่างที่เป็นมาในอดีต และขอปรับลดงบประมาณด้านการบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้อุทยานไม่ได้เปิดใช้งาน ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงควรปรับลดเพื่อนำงบประมาณมาดูแลในเรื่องของแนวเขตป่าไม้แทน การดูแลป่าต้นน้ำ เพื่อจะได้เป็นแหล่งน้ำระยะยาวให้กับประชาชนและเกษตรกรต่อไป

กรมการป่าไม้ ชี้แจงเรื่องหมอกควันข้ามแดนว่า นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อขอความร่วมมือแก้ไขปัญหามอกควันข้ามแดน และได้กล่าวถ้อยแถลงเรื่องดังกล่าวต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในส่วนของงบประมาณองค์การมหาชน ในสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มีเอกสารรายละเอียดครบถ้วนและจะนำส่งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบ และด้านงบประมาณเดินทางไปต่างประเทศ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเฉพาะส่วนเนื่องจากเป็นข้อตกลงขององค์การระหว่างประเทศ จะพิจารณาเท่าที่จำเป็นและมีผลผูกพันที่ชัดเจน อีกทั้งปัญหาด้านอื่น ๆ อาทิ ปัญหาช้างบุกรุกป่า ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาการขอใช้พื้นที่ ปัญหาแหล่งน้ำ การปรับปรุงการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๕๖ เสียง

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงาน

มีการแก้ไข มีกรรมการฯ ขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการฯ ขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากยังไม่เห็นถึงข้อซักถาม หรือตรวจสอบในเรื่องของต้นทุนของพลังงาน เนื่องจากต้นทุนพลังงานเป็นพื้นฐานของต้นทุนทุกอย่างในสังคม ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ส่งผลถึงค่าครองชีพ และกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดในประเด็นของต้นทุนพลังงานในรายงานของคณะกรรมการฯ มีการบริหารงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ขอรับไป ไม่มี

การสนับสนุนเรื่องพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และควรงบประมาณที่ปรับลดลงไปใช้เพื่อดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM ๒.๕ จากมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้า จากการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ และเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการไฟฟ้า เพราะจะต้องปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน

กรรมการฯ ชี้แจงว่า ข้อเสนอของสมาชิกฯ เป็นไปในรูปแบบเชิงนโยบายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยจะนำไปเสนอต่อรัฐบาลต่อไป ในส่วนโครงสร้างราคาพลังงาน สภาได้เสนอญัตติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและนำส่งให้คณะกรรมการพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพลังงานจะรับไปดำเนินการต่อไป และคณะกรรมการฯจะบันทึกข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อการพิจารณาในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป งบประมาณของกองทุน เป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมาย จึงไม่สามารถนำมาจัดสรรแทนงบประมาณได้ ในกรณีค่าตลาดน้ำมัน ในอัตรา ๑.๘๕ นั้น ทางกระทรวงฯได้ชี้แจงว่า อัตราดังกล่าวเป็นเพียงอัตราอ้างอิง บังคับใช้ไม่ได้ เนื่องจากธุรกิจน้ำมันเป็นการค้าเสรี ซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับผู้บริโภค จึงต้องใช้กลไกทางกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแก้ปัญหาต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๒ เสียง

มาตรา ๑๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับ

มีการแก้ไข มีกรรมการฯขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการฯขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง โดยขอให้ปรับลดไปใช้สนับสนุนในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ขับเคลื่อนแผนการผลักดันสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดโลก เพื่อยกระดับและช่วยเหลือเกษตรกรไทย ควรส่งเสริมให้มีการค้าขายในประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรพัฒนาเรื่องการจัดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าการเกษตร สมุนไพรต่าง ๆ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทย ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นำนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศไทย และควรมีการบริหารจัดการราคาปาล์มน้ำมันให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ที่ชัดเจน

กรรมการฯ ชี้แจงว่า การพยุงราคาการเกษตร การส่งออกสินค้าการเกษตร การจัดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตกับหน่วยงานผู้มาชี้แจงรับทราบและให้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงที่กำหนดไว้ และได้มอบหมายให้แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการฯได้มีการพิจารณาตัดงบการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เหลือเพียงภารกิจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๓ เสียง

มาตรา ๒๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย

มีการแก้ไข มีกรรมการฯขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการฯขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากมีบางโครงการของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีความโปร่งใส มีการตั้งงบประมาณที่มากเกินไป มีการตั้งงบประมาณเกินขอบเขตอำนาจของตนเอง ข้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า อาทิ โครงการของกรมที่ดิน ที่ได้มีการเสนอของงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในราคาที่สูง แต่นำเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีเพียงเจ้าเดียวที่ชนะการประกวดราคา มาโดยตลอด โดยให้เหตุผลว่ามีคุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากยุโรป จึงขอปรับลดงบประมาณของกรมที่ดินลง

เพราะมีการตั้งงบประมาณเกินเหตุและเกินความจริง โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร มีความไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสนอมา และขอปรับลดงบประมาณของการอบรมสัมมนาของทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยลง และงบประมาณของหน่วยงานที่มีภารกิจงานซ้ำซ้อนกัน งบประมาณของโครงการปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ มีการตั้งงบประมาณที่สูงเกินไป และไม่มีผลสัมฤทธิ์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงขนาดใหญ่ ที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก แต่การบริหารจัดการงบประมาณยังไม่คุ้มค่า และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมที่ดิน ที่ต้องทำงานรับใช้ประชาชนด้านที่ดิน ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอควรจัดสรรงบให้เพียงพอ เพื่อที่จะได้สนับสนุนการทำงานและภารกิจของกรมที่ดิน ในการออกไปตรวจสอบและออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชน และออกไปทำการรังวัดเขตที่ดินให้ประชาชนได้มีที่ดินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โครงการสร้างเขื่อนริมชายฝั่ง เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยไม่มีการทำ EIA ทำลายธรรมชาติ จนทำให้ประชาชนเดือดร้อน และไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะได้ บางโครงการสามารถถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรไว้อยู่แล้ว จึงสามารถตัดลดงบประมาณลงได้ งบประมาณด้านการอบรมสัมมนาที่ไม่มีความคุ้มค่า ควรตัดลด เพื่อจะได้นำงบประมาณไปใช้ในภารกิจอื่น ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน งบโครงการโคกหนองนาโมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน จะเหมือนกับ OTOP นวัตกรรม เมื่อปีที่แล้ว ที่กรมการพัฒนาชุมชนชุดเดียวกันนี้แต่มีการทุจริตเกิดขึ้น ซึ่งบางโครงการไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และมีการหาผลประโยชน์ หากจะคงไว้ซึ่งโครงการเหล่านี้ควรมีการตรวจสอบเพื่อมิให้เกิดการทุจริตขึ้น หรือหากจะคงไว้ ควรจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และตอบเจตน์ให้กับประชาชน มีการกระจายตัวไปทุกพื้นที่ มิใช่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง งบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรให้มีความเพียงพอและเป็นไปตามข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้ประชาชนได้เข้าถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างแท้จริง

กรณีการฯ ชี้แจงว่า งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยมีการปรับลดงบประมาณลงแล้ว แต่ยอดงบประมาณรวมอาจมีจำนวนเหมือนไม่ได้ปรับ เนื่องจากมีการเพิ่มเติมในงบประมาณของการช่วยเหลือเยียวประชาชน การตั้งโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงนั้น คณะกรรมาธิการฯ มีการปรับลด และตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานราคาที่ได้เสนอมา การถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีงบประมาณไปให้ จึงไม่ได้ปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ขอยืนยันว่าคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา งบประมาณด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามระเบียบและกรอบงบประมาณ

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๒ เสียง

มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับ

มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในโครงการที่ขับเคลื่อนสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากไม่เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเด่นชัดในเรื่องดังกล่าว งบของกรมควบคุมประพฤติ ในโครงการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก เป็นการตั้งงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีค่าเช่าอุปกรณ์ EM ใช้งบประมาณในจำนวนที่มากเกินไป ค่าเครื่องแพงขึ้นจากการตั้งขอ งบประมาณเมื่อปี ๒๕๖๓ รายละเอียดของอุปกรณ์ไม่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ ไม่ได้มาตรฐาน ตั้งราคา

เกินจริง กระทรวงยุติธรรม ยังมีการบริหารงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่สามารถ สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเสพติดได้ บางโครงการมีการตั้งงบประมาณโดยไม่ได้ยึดตามหลักความเป็นจริง ทำให้มีการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า

กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า มีการตั้งราคาที่สูงขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีการกำหนดคุณสมบัติที่สูงขึ้น และใช้งานได้จริง ของเดิมที่ตั้งไว้ ในทางปฏิบัติจริงไม่สามารถจัดหาได้ และคุณสมบัติใช้ไม่ได้ การเช่าจะทำให้ประหยัดกว่าการซื้อ เพราะเป็นการเช่าทั้งหมดทั้งระบบ แต่การซื้อถ้าเทียบเป็นชิ้นจะถูกกว่า แต่ไม่สามารถซื้อเป็นชิ้นได้ต้องซื้อทั้งระบบ ดังนั้นการเช่าจะทำให้ประหยัดงบประมาณกว่า และได้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๕๙ เสียง

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับ

มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากมีการจัดทำงานงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน มีการวัดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ว่าประสบความสำเร็จอย่างไร แรงงานได้รับประโยชน์อย่างไร อีกทั้งยังไม่เห็นนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาแรงงานไทย จึงเห็นว่าการจัดทำงานงบประมาณของกระทรวงแรงงานไม่มีความคุ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มแรงงาน การจัดงบประมาณควรจัดให้ตรงกับความเป็นจริง และตรงกับความต้องการของแรงงาน

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๕๙ เสียง

มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับ

มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากมีการจัดทำงานงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความคุ้มค่า ไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศ ไม่ตอบโจทย์ต่อความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ไม่สนับสนุนให้มีการผลิตศิลปวัฒนธรรมให้ปรากฏต่อสังคม และไม่มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนกลับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่มีการจัดทำงานงบประมาณที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไม่มีการส่งเสริมศิลปนิพนธ์ใหม่ ๆ โครงการบางอย่างมีความล่าช้า ไม่เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า ข้อคิดเห็นของสมาชิกฯ เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไข

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๓ เสียง

มาตรา ๒๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ

มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณที่ไม่มีความเหมาะสม ไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่สะท้อนนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแผนเสมอภาคทางการศึกษา มีการบริหารงานที่ผิดพลาดล้มเหลว ระบบการศึกษาของประเทศไทยต้องได้รับการแก้ไข การจัดงบประมาณของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น ยังไม่

มีความเหมาะสม ในการจัดสรรงบประมาณของการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร มีจำนวนผู้เรียนน้อย เนื่องจากระบบการศึกษาดีขึ้นมาก การจัดเงินให้กับการศึกษานอกระบบ อาจจะไม่คุ้มค่า จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ โครงการที่ดึงดูด และนักเรียนออกนอกห้องเรียน และสร้างภาระงานธุรการให้กับครูยังไม่ถูกปรับลดงบประมาณลง เนื่องจากของโครงการเหล่านี้เป็นงานที่มีความซ้ำซ้อน ไม่เกิดประโยชน์ งบประมาณส่วนใหญ่ตั้งไว้เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น ค่าก่อสร้างโรงเรียนใหม่นั้น ควรตัดลง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่กลับยังสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่ควรตั้งเพื่อการซ่อมแซมจะเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากกว่างบค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เป็นการตั้งงบประมาณที่มากเกินไป

กรรมการฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการมีการพิจารณาโดยคำนึงถึงบทบาทการจัดการศึกษาของประเทศไทย มาตรฐาน คุณภาพ จริยธรรมของบุคลากร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น ในส่วนของงบประมาณด้านการก่อสร้างนั้น เป็นการจัดสรรผลักดันให้กับโครงการพัฒนาโรงเรียนตำบล เพื่อให้การศึกษาเข้าถึงทุกภาคส่วน ซึ่งเห็นว่างบประมาณที่จัดสรรนั้นมีความเหมาะสม ส่วนงบประมาณในการจัดสรรทุนเรียนดีที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาภัยโควิด-๑๙ ทำให้ระยะเวลาการประเมินไม่เต็มที่ แต่ไม่มีการปรับลดลงแต่อย่างใด งบประมาณที่ปรับลดลงจะเป็นในด้านครุภัณฑ์ ด้านการดำเนินการ เนื่องจากสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้ โดยยืนยันว่าการปรับลดงบประมาณไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๕๙ เสียง

มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ

มีการแก้ไข มีกรรมการฯ ขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการฯ ขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากมีการจัดงบประมาณที่ไม่เหมาะสมกับสภาพวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้ประชาชนได้รับความลำบาก และมีบางส่วนต้องตกงาน ออกจากระบบประกันสังคม ดังนั้น การตั้งงบประมาณในหลักประกันสุขภาพตั้งไว้น้อยเกินไป จะทำให้ไม่สามารถรองรับประชาชนที่ออกจากระบบประกันสังคมได้ ทำให้ออกนอกเวลาจะไม่มียกงบประมาณมารองรับการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของประชาชน งบประมาณด้านครุภัณฑ์ ไม่รองรับกับการรับมือไวรัสโควิด-๑๙ และไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่มีการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอกับคนไข้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงงบประมาณใหม่ งบในการผลิตน้ำมันกัญชา สามารถปรับลดลงได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดสรรงบประมาณยังไม่ครอบคลุมไม่มีการรองรับการป้องกันและรักษาโรคภัยต่าง ๆ ยังไม่มีการตั้งงบประมาณในการจัดหาเครื่องตรวจหาโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ไว้ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณที่จะมาช่วยในการค้นคว้าวิจัยการผลิตยา ส่งเสริมเรื่องแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย เพราะเป็นจุดแข็งของประเทศไทย

กรรมการฯ ชี้แจงว่า กัญชาถือเป็นเรื่องใหม่ จึงจำเป็นต้องตั้งงบสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว การตั้งงบประมาณลดลงจากปีที่แล้ว แต่เนื่องจากมีภารกิจที่มากขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนของภารกิจที่เพิ่มขึ้น และไม่สมควรที่กระทรวงสาธารณสุขจะถูกตัดลดงบประมาณลง เพราะมีภารกิจที่ต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศในด้านสุขภาพ งบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพนั้น ได้มีการขอเพิ่มเพิ่มเติมเพื่อนำมาสนับสนุนแรงงานที่ออกจากระบบประกันสังคมแล้ว โดยขอสนับสนุนจากงบประมาณของพระราชกำหนดเงินกู้ฯ การแก้ไขปัญหาค่าความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขคือ

ใช้งบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มจำนวนแพทย์ให้เพียงพอกับคนไข้ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าว ยกกระต๊อบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระของโรงพยาบาลในจังหวัด

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๒ เสียง

มาตรา ๒๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม

มีการแก้ไข มีกรรมการการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากรัฐบาลไม่ควรต้องรับผิดชอบในประเด็นการปิดเหมืองอัครา เพราะหากมีความผิดถือเป็นความผิดของผู้ออกคำสั่งปิดเหมืองอัคราในขณะนั้น มิใช่นางบประมาณของแผ่นดินไปรองรับการจ่ายค่าเสียหายในประเด็นดังกล่าว

กรรมการการฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมการการได้มีการปรับลดงบประมาณลงแล้ว การปิดเหมืองอัครามีสาเหตุมาจากการทำเหมืองส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน จึงจำเป็นต้องปิด ส่วนคดีความนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของอัยการโตตุลาการ งบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินคดีความในการต่อสู้คดี และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาเหมืองทอง ในพื้นที่รอยต่อ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้การใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ในช่วงนั้นถือว่าทำได้ เพราะเป็นรัฐธรรมาธิปไตย จึงจำเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณไว้ เพราะการปิดเป็นการทำในนามรัฐบาลไทย

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๐ เสียง

มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

มีการแก้ไข มีกรรมการการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนา ลง เนื่องจากเงินนอกงบประมาณ ถือเป็นเงินภาษีของประชาชน จำเป็นต้องใช้อย่างคุ้มค่า ทุกหน่วยรับงบประมาณควรต้องใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส เป็นไปอย่างคุ้มค่า ตรวจสอบได้

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๖ เสียง

มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจ่ายจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

มีการแก้ไข มีกรรมการการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจาก เป็นการจัดงบประมาณอย่างไม่เหมาะสม ไม่ตอบโจทย์ในพื้นที่ เช่น มีบางโครงการที่เสนอมาแต่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรืออาจหยุดชะงักลงเนื่องจากมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด คนที่ได้รับแต่งตั้งไปใหม่ ไม่รู้จักโครงการ และไม่รู้จักพื้นที่ จึงควรให้ผู้เสนอโครงการมีโอกาสแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่ จะได้ไม่เป็นการตัดโอกาส และเสียโอกาสในการได้รับงบประมาณของจังหวัด สิ่งที่สำคัญของงบประมาณมาตรานี้คือ การตั้งงบประมาณโดยไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น ๆ งบประมาณด้านการศึกษาของบุคลากร ต้องมีการตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามวินัยการคลัง หากโครงการใดไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน ควรปรับลด หรือตัดงบประมาณออกไป มีการจัดสรรงบประมาณแบบให้เปล่า โดยไม่มีการเสนอแผนงานใด ๆ มา ที่เรียกว่าเงินให้เปล่าผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งไม่ชอบด้วยวิธีการงบประมาณ

เอื้อให้เกิดการใช้งบประมาณที่ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือ หรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ส่อให้เกิดการทุจริต จึงสามารถปรับลดได้ งบประมาณในส่วนนี้ควรมีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างจังหวัด ประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ เพื่อจะได้จัดทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของประชาชน ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๕๘ เสียง

มาตรา ๒๙ งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ

มีการแก้ไข มีกรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลด งบประมาณลง เนื่องจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๘ หน่วยงาน โดยขอปรับลดลงร้อยละ ๒ ในส่วนของการเคหะแห่งชาติ การทำงานของการเคหะแห่งชาติ มีหน้าที่ดูแลที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ แต่การเคหะแห่งชาติไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่มี งบประมาณสนับสนุนทั้งจากโดยตรงและจากเงินนอกงบประมาณ แต่ไม่สามารถจัดสรรที่อยู่ให้ประชาชนได้ อย่างเหมาะสม ไม่มีแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่ หรือที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน การที่ไม่มี แผนแม่บทในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาหลุมพิษ ความแออัดของพื้นที่ ปัญหาการจราจรตามมา การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อน ธนาकरพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ควรมีการจัดโครงการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจรายย่อย ได้ฟื้นตัว และเกิดการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ ตลอดจนธนาकरเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ควรออกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์โควิด-๑๙ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปัจจุบันขาดประสิทธิภาพ ทำให้มีการบริการด้านอื่น ๆ มาทดแทน ควรมีการพัฒนาและนำงบประมาณไป ช่วยเหลือประชากรที่มีรายได้น้อย สนับสนุนปรับปรุงให้บริการประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมการฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมการพิจารณาตามกรอบของงบประมาณแผ่นดิน ด้านการเคหะแห่งชาติอยู่นอกงบประมาณ จึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาในส่วนดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๑ เสียง

มาตรา ๓๐ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐสภา

มีการแก้ไข มีกรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลด งบประมาณลง เพื่อจะนำงบประมาณในส่วนที่ลดลงไปช่วยเหลืออดีตสมาชิกรัฐสภา ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้อยู่ ในคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออดีตสมาชิกรัฐสภา

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๕๓ เสียง

มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล

มีการแก้ไข มีกรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลด งบประมาณลง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ทั่วไปของศาล ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ เพราะไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าวให้ ด้านศาลยุติธรรมมีรายได้จาก

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หลักประกันต่าง ๆ ด้านศาลอาญา ศาลแพ่งมีการให้เช่าพื้นที่ และเปิดหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ควรมีการบริหารรายได้ที่ได้รับ ไม่ควรพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๑ เสียง

มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

มีการแก้ไข มีกรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากยังมีการทำงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงควรปรับลดลง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน รวมไปถึงงบประมาณด้านการศึกษาดูงาน ควรปรับลดลง เพราะงบประมาณที่ลงทุนไปไม่ตอบโจทย์ และไม่เป็นที่พอใจวัตถุประสงค์และพันธกิจของแต่ละองค์กร อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการตั้งงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ไว้ ซึ่งไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคม ด้านงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด ควรปรับลดลงเช่นกัน เพราะมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีข้อกังขาต่อสังคม เป็นองค์กรอิสระที่อยู่เหนือการตรวจสอบของประชาชน มีการตั้งงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดในจำนวนที่สูงเกินไป ไม่มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ ส่วนงบประมาณของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ควรปรับลดลงเช่นกัน เพราะผลงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนยังไม่มี ความชัดเจน ไม่มีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๕๗ เสียง

มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการแก้ไข มีกรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลงเนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้เป็นของตนเองได้ และได้รับเงินสนับสนุนจากส่วนกลาง จึงทำให้มีรายได้จำนวนมาก จึงขอปรับลดงบประมาณลง เพื่อนำงบที่ปรับลดลงนี้ไปเพิ่มให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับที่เล็กกว่า เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีปัญหาด้านงบประมาณ เพื่อจะได้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง การจัดงบประมาณให้กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัว กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอื่น การจัดสรรงบประมาณเช่นนี้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนากระจุกตัวอยู่แต่ในส่วนกลาง จึงควรจัดสรรงบประมาณให้ไปต่างจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อจะได้เกิดการพัฒนาในทุกพื้นที่ และความเจริญอย่างทั่วถึง รัฐมีการประมาณการรายได้ท้องถิ่นโดยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อีกทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐเคยให้ก็ลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินได้ลดลง ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องชดเชยท้องถิ่น โดยการจัดสรรงบกลางให้

กรรมการฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมการฯ มีการพิจารณางบประมาณโดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง รัฐจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนโดยแบ่งเป็น ๑. ด้านทั่วไป อาทิ เงินผู้สูงอายุซึ่งในปี ๒๕๖๓ งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากมีการคาดการณ์ที่คลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้นในปี ๒๕๖๔ จึงมีการกำหนดเกณฑ์ของงบประมาณผู้สูงอายุใหม่ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เพียงพอ

๒. ด้านเฉพาะกิจ ได้มีการคำนวณจากประสิทธิภาพในการจัดสรรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการจัดการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้มีการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์คือ กระจายงบประมาณให้เท่ากัน คำนวณจากจำนวนประชากร คำนวณจากพื้นที่ และการผูกผันของรายได้ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้มากที่สุด

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๘ เสียง

มาตรา ๓๔ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ

มีการแก้ไข มีกรรมการธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ กรรมการธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ ไม่ตั้งใจและไม่ประสงค์อภิปรายที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๒ เสียง

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของสภาเกษตรกรไทย

ไม่มีการแก้ไข มีกรรมการธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ กรรมการธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ ไม่ตั้งใจและไม่ประสงค์อภิปราย

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมการธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

หมวด ๔ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมการธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ

มีการแก้ไข มีกรรมการธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ กรรมการธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากมีการจัดทำงบประมาณที่ซ้ำซ้อน ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันไม่เป็นไปอย่างบูรณาการ ไม่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ งบประมาณการไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นแค่เพียงการตั้งแผนงานไว้คร่าว ๆ เท่านั้น จึงสามารถปรับลดลงได้ งบบูรณาการมีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนกันในเรื่องเดียวกัน เป็นเพียงการตั้งเป้าหมายร่วมกัน แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ดังนั้นการใช้งบบูรณาการต้องเป็นไปเพื่อสร้างประโยชน์กับประชาชน และมีเป็นการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าให้มากกว่านี้

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๖ เสียง

หมวด ๕ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมการธิการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

มาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ

มีการแก้ไข มีกรรมการธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ กรรมการธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นศาลชนิดหนึ่ง โดยชัดเจน แต่ไม่มีเคยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงกลาโหม เนื่องจากได้รับงบประมาณจำนวนมากแล้ว การตัดงบประมาณในส่วนของแผนพัฒนาบุคลากรนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของกระทรวงแต่อย่างใด

กรรมการฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๙ ที่ใช้บังคับกับศาลต่าง ๆ นั้น ใช้กับศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว หน่วยงานศาลรัฐธรรมนูญจึงสามารถเป็นหน่วยรับงบประมาณได้ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๗ เสียง

หมวด ๖ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

มาตรา ๓๙ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน

มีการแก้ไข มีกรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอตัดลดงบประมาณลง เนื่องจากมีการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เงินงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า บกพร่องในการใช้เบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลง เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณในจำนวนที่สูงขึ้นทุกปี แต่ผลการวิจัยนำเอาไปใช้จริงได้อย่างไม่คุ้มค่า แผนงานของกองทุนไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ไม่คุ้มค่ากับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นจำนวนมาก และขอปรับลดงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากมีการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้ต้องยกเลิกคลินิกไป ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพราะกองทุนหลักประกันสุขภาพผิดพลาดในการวางแผนและบริหารงาน จึงต้องขอปรับลดงบประมาณลง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจะเกิดความคุ้มค่า และประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๘ เสียง

หมวด ๗ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ

ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

มาตรา ๔๐ งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ไม่มีการแก้ไข มีกรรมการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

กรรมการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ ไม่ตั้งใจและไม่ประสงค์อภิปราย

เมื่อสมาชิกฯ ได้ลงมติเรียงตามลำดับมาตราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งฉบับ ด้วยคะแนน ๒๖๙ เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปให้คณะรัฐมนตรีไปดำเนินการต่อไป ด้วยคะแนน ๔๐๖ เสียง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน

และมีการกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนโดยตรง อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม สำหรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณมากที่สุด และขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ให้ความสำคัญ เสียสละเวลา และร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเต็มที่ จนสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ รัฐบาลจะได้นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้เชื่อมั่นว่า นโยบาย มาตรการ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้ จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแล เพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใส และดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล และสมาชิกฯ ทุกท่านต่อไป

จากนั้น ประธานฯ จึงสั่งปิดประชุมในเวลา ๒๓.๒๘ นาฬิกา

ปิดการประชุมเวลา ๒๓.๒๘ นาฬิกา
